

# BCTFN ชวนมาสนุกทำลมหนาวพร้อมร่วมกิจกรรม การกุศลกับงานเพลินิจิต แพร่' 56 ในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา



กลับมาแล้วกับงานที่ชาวกรุงเทพตั้งตารอคอย เพลินิจิต แพร่ จัดโดยมูลนิธิชุมชนชาวอังกฤษในประเทศไทยเพื่อผู้  
ด้อยโอกาส (BCTFN) เพลินิจิต แพร่ เป็นกิจกรรมประจำปีอันยิ่งใหญ่เพื่อหารายได้มอบแก่องค์กรการกุศลในประเทศไทย  
ไทย โดยในปีนี้จะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2556 ณ โรงเรียนบางกอกพัฒนา ตั้งแต่เวลา 10.00  
น. – 21.00น.



นับตั้งแต่งานเพลินิจิต แพร่ ได้ถูกจัดขึ้นครั้งแรก ณ สถานทูตอังกฤษ ในปี พ.ศ. 2500 โดยมีวัตถุประสงค์ในการหา  
รายได้ให้แก่โครงการการกุศลเพื่อผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย เพลินิจิต แพร่ ได้กลายเป็นงานสำคัญที่เป็นที่กล่าว  
ขวัญและพลาดไม่ได้สำหรับบรรดาผู้รักกิจกรรมในกรุงเทพฯ ในปีนี้คณะผู้จัดงานได้จัดให้มีกิจกรรมการแสดงสุด  
พิเศษ ท่ามกลางบรรยากาศสนุกสนานเป็นกันเองตลอดทั้งวันกับครอบครัวและเพื่อนๆ เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้ง  
และเครื่องเล่นทั้งชิงช้าสวรรค์ ม้าหมุน เครื่องเล่นสไลด์ยักษ์ เกมยิงเป้า เกมไต่เขา (King of the Mountain) เกม  
ลูกบอลกลิ้งในน้ำ (Water Roller Ball) เกมกระโดดบันจี้ (Bungy Jump) และอีกมากมาย พร้อมทั้งมุนดนตรีแสดง  
สด ร้านค้าราคาย่อมเยารีกว่า 60 ร้าน ในบริเวณ Petticoat Lane Bazaar ที่จะมีทั้งเสื้อผ้า ของขวัญและ  
ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ จนถึงอาหารนานาชาติรสเด็ดให้อิ่มอร่อยมากมาย เช่น อาหารเม็กซิกันจากซันไรส์ ทาโก้  
ปลาทอดและมันฝรั่งสไตล์อังกฤษ อาหารอินเดียจากร้านมาซาลา อาร์ท อาหารไทยต้นตำรับรอให้ท่านได้ลิ้มรส  
นอกจากนี้ ท่านยังจะได้ร่วมสนุกไปกับเกมส์ชิงรางวัลจากร้านค้าต่างๆ รวมถึงตัวเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพฯ – ลอน  
ดอน โดยทุกบาททุกสตางค์ที่ถูกใช้จ่ายภายในงานนี้จะถูกนำไปสมทบทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในประเทศไทย  
ห้ามพลาด! ความสนุกในวันหยุดพักผ่อน พบปะเพื่อนฝูงและร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม

## เดินทางอย่างไร

ท่านที่ต้องการเดินทางมายังงานเพลินิจิต แพร่ สามารถนั่งรถไฟฟ้าไปลงสถานีบางนา และจะมีรถรับส่งฟรีไปยัง  
โรงเรียนบางกอกพัฒนาหรือขับรถมายัง 643 ซอยลาซาน สุขุมวิท 105 โดยมีบริการที่จอดรถให้ที่งาน (โปรดดู  
แผนที่ที่แนบมา)

## เงินบริจาคไปที่ไหน

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2543 มูลนิธิชุมชนชาวอังกฤษในประเทศไทยเพื่อผู้ด้อยโอกาส (BCTFN) ได้หารายได้กว่า 60 ล้านบาท จากงานเฟลนิจิตแฟร์ ซึ่งทำให้มูลนิธิสามารถสนับสนุนโครงการการกุศลหลากหลายในทุกภูมิภาคของประเทศไทย โดยเป้าหมายหลักในการสนับสนุนคือเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตนเองและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ด้อยโอกาส

โดยคณะกรรมการผู้จัดงานมีธนาคาร สแตนดาร์ด ชาร์ตเตอร์ ช่วยดูแลและจัดสรรเงินสนับสนุนโครงการต่างๆอย่างใกล้ชิดและติดตามความก้าวหน้าของโครงการเป็นรายเดือนอยู่เสมอ

โครงการต่างๆ ที่กล่าวถึงมีทั้ง การเกษตร สุขอนามัย ชลประทาน สื่อและอุปกรณ์การสอน อุปกรณ์และการฝึกอบรมทางการแพทย์ โครงการเลี้ยงปลาและหนอนไหม ตลอดจนโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ เอชไอวี รวมไปถึง

โครงการธนาคารข้าว โครงการทอผ้าและฝึกอาชีพในหมู่บ้าน โดยในแต่ละปีได้ให้ความช่วยเหลือโครงการต่างๆในประเทศมากกว่า 25-30 โครงการ ท่านสามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์ [www.ploenchitfair.org](http://www.ploenchitfair.org)